

Truy cập thư viện hiện đại

Ngồi ở nhà, bạn muốn truy cập từ xa các thông tin từ thư viện? Vâng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó nếu như bạn đã trang bị cho mình tại nhà một máy vi tính với modem nối đường dây điện thoại. Từ tháng 10.1998, thư viện trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã trang bị và đưa vào sử dụng mạng Remote Access Server (trị giá 4.000USD) với bốn đường dây điện thoại phục vụ có hiệu quả hơn nhu cầu truy cập từ xa bằng dialing up của một độc giả. Trong đó, có một đường phục vụ nội bộ đăng ký đường dài để truy cập vào những hệ thống thông tin ngoài TP.HCM; ba đường dành cho độc giả mang số 8357450, 8357451 và 8357519 hiện nay việc truy cập là miễn phí. Và, cũng từ đây mở ra một hướng phát triển mới về thư viện.

Thư viện hiện đại

Hình ảnh những độc giả lúi húi giữa các kệ sách tìm kiếm một cuốn sách nào đó, mất khá nhiều thời gian mà đôi khi cuốn sách cần tìm đã không còn trên kệ sẽ dần biến mất với việc xây dựng thư viện theo hướng hiện đại hóa. Thay vào đó, độc giả chỉ cần vài phút ngồi vào máy tính, nhấp con chuột đến một thư mục sách, báo, tài liệu tham khảo... mà bạn đang tìm để cô thủ thư sẽ dễ dàng lục tìm cho bạn. Hình ảnh ấy đã có thể thấy tại thư viện Đại học Khoa học tự nhiên. Giám đốc thư viện, Thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp cho biết một thư viện hiện đại là nơi đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của người sử dụng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vì thế trong thời buổi bùng nổ thông tin ngày nay khi nói đến thư viện là người ta không nói đến một



Trao đổi mô hình thư viện hiện đại với độc giả thư viện

V.H.Q

thư viện đơn độc mà nói đến một hệ thống thư viện hay là mạng lưới thư viện. Những thư viện cùng ngành, cùng chức năng, hay trong cùng một vùng địa lý liên kết với nhau. Một thư viện hiện đại là một thư viện gắn liền với công nghệ thông tin.

Đến thư viện Đại học Khoa học tự nhiên, ngoài việc tìm sách trên hệ thống computer bạn có thể tra cứu tư liệu và xem thông tin từ các trang web ở đây. Ngoài ra, thư viện đang chuẩn bị khai thác thông tin từ mạng Internet toàn cầu để độc giả có thể sử dụng. Tuy nhiên, ông Hiệp nói, đến với thư viện hiện đại trong hành trang của bạn không thể thiếu ngoại ngữ. Đa phần các loại sách quý hiếm đều được mua hoặc được tặng từ các nước, hơn nữa khi vào Internet mà không biết tiếng Anh thì cũng chẳng khác nào một cuộc dạo chơi vô bổ.

Nối mạng các thư viện

Ở các nước - ông Hiệp nói - dù bạn là ai cũng có thể vào thư viện lục lợi thoải mái. Thư viện của họ đều nối mạng với nhau nên nếu là sinh viên của trường này, bạn cũng có thể biết thông tin của trường khác và ngược lại. Điều mong ước của ông

Hiệp sau khi học master từ Mỹ về, cũng như tham dự nhiều chuyến tham quan thư viện đại học các nước đã bắt đầu trở thành hiện thực, khi mới đây Đại học Quốc gia TP.HCM quyết định đầu tư xây dựng hệ thống thông tin tư liệu chung giữa các trường thành viên. Trong đó, thư viện các trường không chỉ được nối mạng với nhau mà còn nối với mạng Internet thông qua một cổng (gateway) duy nhất từ mạng Đại học Quốc gia.

Trong khi đó, thư viện các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Lạt hay một số đại học dân lập đã có nhã ý trao đổi nghiệp vụ, thông tin với thư viện Đại học Khoa học tự nhiên. Việc nối mạng thư viện các đại học trong nước là điều có thể nằm trong tầm tay, nhưng ông Hiệp còn có tham vọng vươn xa hơn đến các nước trong khu vực. Ông cho biết tại một hội nghị về công tác thư viện mới đây ở Malaysia, các đại học đã thống nhất một cam kết chung nối mạng thư viện với nhau. "Đây chính là con đường giúp các nước hội nhập và học hỏi để cùng nhau phát triển một cách nhanh nhất" ông Hiệp nói.

VÕ HỒNG QUỲNH